

CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG NĂM B



⇒ Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng Cứu Chuộc chúng con: danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc xa đường Chúa, và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Vì các tội tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại. Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống: các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Chúa đã ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Đó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy; **lạy Chúa, không tai nào nghe thấy không mắt nào nhìn thấy một chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý, và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa.** Nay Chúa thịnh nộ, vì chúng con đã phạm tội. Chúng con đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn.

Và không còn ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho chúng con nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con, chúng con là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm, tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên. (Is 63:16b-17; 64:1. 3b-8)

⇒ *Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô.* Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chung, trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như

Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tỏ mình ra.

Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến. Thiên

Chúa là Đấng Trung Tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (1Cr 1:3-9)

⇒ Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. *Ví như người đi phươg xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!*” (Mc 13:33-37)



+> “... **Lạy Chúa, không tai nào nghe thấy không mắt nào nhìn thấy một chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý, và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa...**” – “**Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô...**” - “... *Ví như người đi phươg xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một*

việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kéo khi ông trở về thành linh, bắt gặp các con đang ngủ. Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”

Trích đoạn trong Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh của Công Đồng Vaticanô II:

... Nhờ Phụng Vụ, đặc biệt là Thánh Lễ, mà công trình cứu độ chúng ta của Thiên Chúa được thực hiện. Phụng Vụ là phương thế tuyệt vời nhờ đó các tín hữu có thể diễn tả trong cuộc sống của mình và tỏ bày cho những người khác mầu nhiệm Đức Kitô và bản tính đích thực của Hội Thánh chân chính, một Hội Thánh có đặc tính vừa nhân loại vừa thần linh, vừa hữu hình vừa hàm chứa những thực tại vô hình, vừa nhiệt thành hoạt động vừa chiêm niệm, vừa hiện diện nơi trần gian nhưng đồng thời cũng là lễ khách.

Hằng ngày, Phụng Vụ kiến tạo những người bên trong Hội Thánh thành đền thờ của Chúa, thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần, để đạt tới mức độ sung mãn của Đức Kitô. Nhờ đó, Phụng Vụ kiện cường sức lực cho họ cách lạ lùng để rao giảng Đức Kitô; và như một dấu chỉ được nêu cao trước mặt muôn dân ngõ hầu con cái Thiên Chúa đang tản mác được qui tụ lại cho đến khi thành một đàn chiên theo một Chúa chiên.

... Thánh Lễ là bí tích tình yêu, là dấu chỉ hiệp nhất, là mối dây bác ái, bữa tiệc Vượt Qua, trong đó khi lãnh nhận Đức Kitô, tinh thần ta được tràn đầy ân sủng, và bảo chứng cho ta một vinh quang tương lai. Vì thế, Hội Thánh hằng bận tâm lo cho các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, không như những khách bàng quan, cảm lạnh, nhưng như những người thấu triệt mầu nhiệm ấy nhờ các nghi lễ và kinh nguyện: họ tham dự hoạt động thánh một cách có ý thức, thành kính và tích cực: họ được Lời Chúa đào luyện; được bổ sức nơi bàn tiệc Mình Máu Thánh Chúa; họ tạ ơn Chúa; và trong khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ nhờ tay linh mục mà còn liên kết với ngài, họ dâng chính mình; và ngày qua ngày, nhờ Đức Kitô, họ được hiệp thông chặt chẽ với Thiên Chúa và với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người.

Tương nên nhắc lại sau biến cố lụt đại hồng thủy mà nhiều nhà nghiên cứu về lịch sử ƠN CỨU ĐỘ xem như là việc Đấng Tạo Hóa muốn “tái tạo” những gì Người đã tạo dựng trước kia để tiến hành chương trình “cứu độ” loài người đã “phản nghịch” từ trong vườn địa đàng:

++ Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông rằng:

== “Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa.”

++ Thiên Chúa phán:

== “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ ở trong mây. Ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm ở trên mặt đất.”

++ Thiên Chúa phán với ông Nô-ê:

== “Đó là dấu của giao ước Ta đã lập giữa Ta với mọi xác phàm ở trên mặt đất.” (STK 9:8-17)

⇒ “... Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa.”

⇒ Khoảng gần 5,000 năm sau, giao ước chẳng những “... KHÔNG CÒN CÓ HỒNG THỦY ĐỂ TÀN PHÁ MẶT ĐẤT NỮA...” mà ngày Thiên-Chúa-đến-ở-với-loài-người lã là ngày đánh dấu một giao ước mới:
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
– BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆT TÂM.

Bốn (4) tuần chuẩn bị cho ngày lịch sử của mỗi giao hoà giữa Thiên Chúa Tạo Hóa và loài người tạo vật hiện thành, gọi là MÙA VỌNG biểu trưng bằng bốn (4) cây nến tuần tự được thắp sáng...

Thông thường Chúa Nhật cuối tháng 11 dương lịch là Chúa Nhật tuần I mùa vọng, nhưng cũng có khi Chúa Nhật đầu tháng 12 dương lịch mới là Chúa Nhật tuần I mùa vọng, chẳng hạn như năm nay 2023-2024.



== Năm Phụng Vụ bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng – được xem như là kêu gọi mọi người dương thế HÃY SẴN SÀNG đón Vị Vua đem lại BÌNH AN...), và kết thúc vào tuần 34 Mùa Thường Niên (Lễ Đức Ki-tô Vua).

== Như vậy, hôm nay, Chúa Nhật I Mùa Vọng, là NGÀY MỪNG MỘT TẾT của cộng đồng Dân Thánh, đoàn chiên được Đáng Tạo Hóa hằng yêu thương chăm sóc gìn giữ.

* Xin kính tôn thờ lạy và cảm tạ Thiên Chúa Ngôi Cha – Đáng tạo dựng muôn loài trên trời dưới đất,

* và Thiên Chúa Ngôi Con, Đức Giêsu Ki-tô – Emmanuel, Đáng đã-đến-ở với đoàn-chiên,

* cùng với Thánh Thần Thiên Chúa – Đáng soi lòng mở trí, ban sức mạnh bồi dưỡng và hướng dẫn mỗi con chiên trên đường lữ thứ trần gian để vững tiến “trở về” quê hương vĩnh cửu;

- ⇒ Xin kính “mừng tuổi” các Vị Đàn Anh / Đàn Chị, là những Vị được Thiên Chúa tuyển chọn để chăm sóc đàn chiên một cách hữu hình và thiết thực ở trần gian;
- ⇒ Xin chúc mừng mỗi Anh/Chị/Em MỘT NĂM PHỤNG VỤ MỚI,
- ⇒ và cầu mong mỗi giao hảo giữa Anh Chị Em chúng ta ngày càng thấm nhuần Tình Anh/Chị/Em - TÌNH NGƯỜI - trong sáng hơn, tươi đẹp hơn, phản ánh rõ nét và sáng chói hơn TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG mỗi một tạo vật của Người. Amen.

*** ĐẶC BIỆT CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG NĂM NAY:

Hân hoan chào mừng LASAN.ORG được “sống còn” năm thứ 31 ...

nếu có giờ... giải trí, **mời quý Bạn surf website Lasan.org:**

-yesterday,

-today,

-tomorrow...

nhất là mục FORUM và xin tiếp tay... forum để giúp nhau hoaw2n gthành tốt hơn, hiệu quả hơn... sứ mạng giáo dục tuổi trẻ - cảm ơn.

www.lasan.org/index.htm

